



ประกาศสำนักงานเขตดลิ่งซัน

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาในการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตดลิ่งซัน
ตำแหน่งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนอิสระในเขตพื้นที่

ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตดลิ่งซัน ตำแหน่งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในเขตพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานเขตดลิ่งซัน ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตดลิ่งซัน ในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

บัดนี้ การสรรหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตดลิ่งซัน จึงขอประกาศว่า
นางสาวชญชิตา ตันตะผลิน เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาในการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตดลิ่งซัน ตำแหน่งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในเขตพื้นที่ โดยสำนักงานเขตดลิ่งซัน จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การสรรหาข้างต้นให้สำนักอนามัย เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เขตดลิ่งซัน ในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป หากประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครหรือ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ไม่แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าการสรรหาครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และผู้ที่ได้รับการสรรหา
ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหานี้ สำนักงานเขตดลิ่งซัน ได้ประกาศตามที่
ผู้อำนวยการเขตดลิ่งซัน สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังไม่ว่าในระยะเวลาใดก็ตามว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตรงตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการ

ในคณะกรรมการ...

ในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตตลิ่งชัน
จะถือว่าผู้ที่ได้รับการสรรหารายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ
ได้รับการแต่งตั้งหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางชดาวรรณ ป่าไม้)
ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน